

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด** ชั้นความลับ -

จาก ผอ.สยศ.ตร

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบ.ช.น., ภ.๑ - ๙, ก., ปส., สตม., ทท., สพฐ.ตร., พตร., ตชด., สยศ.ตร. และ หน.ฝอ.ศปก.ตร.
ผบก.สท. และ บ.ตร.

ผู้รับทราบ ผบ.ตร.

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในสายงาน ปป

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/ ๒๓๓๐

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

การประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น ๒๐ อาคาร ๑ ตร.เชิญผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ในสายงาน ปป และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (ปป) เป็นประธาน สรุปข้อสั่งการได้ ดังนี้

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (ปป)	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับประชาชน ให้ใช้ความระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๒. ให้ บช.น., ภ.๑ - ๙ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานสนับสนุน ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผน “พิทักษ์ราษฎร์ ป้องกัน ห่วงใยประชาชน” และมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๔</p> <p>๓. ในการปล่อยแถวระดมฯ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่กำลังพล และสภาพความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๔. ให้ทุก สน./สภ. ระดมกวาดล้างฯ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายอาวุธปืน/อาวุธสงคราม ยาเสพติด หมายจับค้างเก่า การจัดระเบียบสังคม การแข่งขันรถในทาง พื้นที่เสี่ยงเกิดอาชญากรรมทุกประเภท และหนี้นอกระบบ กรณีนี้นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะการติดตามไปก่อเหตุซ้ำในสถานพยาบาล ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และดำเนินการอย่างเด็ดขาดในทุกฐานความผิดตามกฎหมาย</p> <p>๕. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รอง ผบ.ช. และ รอง ผบ.ก. ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม ออกตรวจ ติดตาม การทำงานของสถานีตำรวจทุกสถานี และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., สตม., ทท., ตชด.</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., สตม., ทท., สพฐ.ตร., พตร., ตชด., บ.ตร.</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p>

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. (ปป)</p>	<p>๖. ด้านการปราบปรามยาเสพติด ให้ทุกหน่วยเน้นระดมปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด เน้นเป้าหมายเครือข่ายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สถานบริการ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้มีการขยายผลทุกราย จากรายย่อยจนถึงรายใหญ่ ให้ถึงที่สุดของวงจรขบวนการค้ายาเสพติด โดยใช้มาตรการยึดทรัพย์/อายัดทรัพย์ ตาม พ.ร.บ.มาตรการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒</p> <p>๗. ให้ บช.น., ภ.๑ - ๙ สานต่อ “โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน ๔.๐)” โดยช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้เน้นการฝากบ้านแบบออนไลน์ผ่าน Application “OBS” ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ควบคุมไปกับการลงทะเบียนแบบที่ต้องไปยื่นลงทะเบียนกับ สน./สภ. (ระหว่างวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ - ๓ ม.ค.๖๔) พร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบข้อจำกัดความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามโครงการประชารัฐฯ</p> <p>๘. กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความพร้อมและระมัดระวังตนเอง สวมหน้ากากอนามัย แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ใช้กิริยาวาจาที่สุภาพเหมาะสม และอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส.</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p>
<p>พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑)</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการป้องกันตนเองและครอบครัว การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>๒. การปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯ ให้ปรับตามสภาพพื้นที่ เมื่อปล่อยแถวแล้วให้ไปทำงานจริงจัง อย่าให้มีภาพปรากฏในสื่อว่าปล่อยแถวแล้วกลับขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควร หากพิจารณาแล้วการปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯ ไม่สร้างภาพบวกให้ปรับรูปแบบเป็นอย่างอื่น และนำภาคีต่างๆ มาร่วมปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๓. การจุดตรวจ จุดสกัด สามารถตั้งได้เมื่อมีเหตุจำเป็น และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หรือแนวทางของ ตร.ที่เคยสั่งการไว้</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p>
	<p>๔. เน้นย้ำหน่วยสนับสนุนให้พร้อมปฏิบัติ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ ในพื้นที่ให้ ผบก. บูรณาการกำลังในส่วนของหน่วยสนับสนุนมาใช้ให้เต็มที่</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., สตม., ทท., สฟฐ.ตร., พตร., ตชด., บ.ตร.</p>

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.รอย อิงค์ไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑)	<p>๕. สายตรวจ QR Code ให้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อลดขั้นตอนในเรื่องการใช้เอกสารต่างๆ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ</p> <p>๖. ขอให้ทุกหน่วยสำรวจหมายจับในความรับผิดชอบ ไม่เน้นในเรื่องของการระดมหมายจับ แต่จะดำเนินการตรวจสอบเป็นห่วงๆ ว่าได้ดำเนินการอย่างไรกับหมายจับในความรับผิดชอบ</p> <p>๗. หลังจากการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรในงานป้องกันปราบปรามเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละ บช./ภ. ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามในภาพรวม เพื่อให้การทำงานเป็นแบบอย่างเดียวกัน มีมาตรฐานในการทำงานต่อไป</p> <p>๘. การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว ผบ.ตร. มีนโยบายว่ากรณีถ้าหน่วยใดได้รับผลกระทบหรือมีข่าวปรากฏในสื่อมวลชน ขอให้โฆษกในหน่วยนั้นๆ ทำการแถลงข่าวได้เลย โดย ผบ.ช. หรือผู้รับผิดชอบ ทำการแถลงข่าวทันทีไม่ต้องรอให้ ตร. สั่งการ</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p>
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๓)	<p>๑. ให้หน่วยประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ POLICE ๔.๐ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้ Application “OBS” ในการเข้าร่วมโครงการพระราชริฐา (ฝากบ้าน ๔.๐) ให้ประชาชนทราบ หากมีปัญหาในทางปฏิบัติให้รายงานให้ ตร. ทราบ (ผ่าน ศปก.ตร.)</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และรักษาความไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙, หน.ฝอ.ศปก.ตร.</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙, ภ., ปส., สตม., ทท., ตชด.,</p>
พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๔)	<p>๑. กรณีสายตรวจออกตรวจพื้นที่พบการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้ตรวจสอบว่าการจัดงานเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง เป็นต้นหรือไม่ หากไม่ดำเนินการมาตรการดังกล่าว ให้ดำเนินการขอความร่วมมือให้เลิกงานเลี้ยงสังสรรค์นั้น</p> <p>๒. การปล่อยระดมกวาดล้างฯ ให้ยึดหลักตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙</p> <p>บช.น., ภ.๑-๙</p>
	<p>๓. การควบคุมแรงงานต่างด้าว ซึ่งอยู่ในช่วงคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้ตั้งระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวในระยะนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือซ่อนเร้นของแรงงานต่างด้าว แต่หากพบกรณีการกระทำความผิดของแรงงานต่างด้าว ให้สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้</p>	<p>บช.น., ภ.๑-๙ ภ., สตม., ทท.</p>

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๕)	<p>๑. นอกจากการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการปฏิบัติงานในการตรวจบ้านที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐฯ แล้ว ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วย รวมทั้งการเผยแพร่ผลการปฏิบัติให้ประชาชนทราบเพื่อเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ</p> <p>๒. เนื่องจากปัจจุบันสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารโดยการฝากเงินผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้น จึงให้หน่วยปรับแผนการตรวจและแผนเผชิญเหตุ รวมถึงการประสานการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มีความเหมาะสม</p> <p>๓. ป้องกันเหตุกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอาจก่อเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และดำเนินการอย่างเฉียบขาดในทุกฐานความผิดตามกฎหมายและให้ดำเนินการกับผู้ปกครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ ทุกราย</p> <p>๔. บช.ตชด. ในชุดเฝ้าตรวจ ให้มีกำลังอยู่จริง ปฏิบัติหน้าที่ได้จริงอยู่เฝ้าฟังในปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกเมื่อ</p>	บช.น., ภ.๑-๙, สท. บช.น., ภ.๑-๙ บช.น., ภ.๑-๙ บช.ตชด.
พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๖)	<p>๑. เฝ้าระวังการลักลอบขนย้ายยาเสพติดโดยผู้ค้ายาเสพติด อาจใช้โอกาสในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ในการลำเลียงยาเสพติดได้</p> <p>๒. ให้เข้มงวดการปราบปรามการแข่งขันรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งขันรถในทางช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ ๒๕๖๔ ซึ่งก่อความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม</p>	บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., ตชด. บช.น., ภ.๑-๙

พ.ต.อ.



(จีระเดช ชมบุญ)

รอง ผบก.๓ พรท.ผบก.ผอ./

เลขานุการการประชุมฯ